



ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๘) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อลดการแพร่กระจาย การติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่รวมกันในที่เดียวเป็นจำนวนมาก อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ ๑๖๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหาร กำกับการบริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงขอยกเลิกประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) และขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอนในสถานที่ได้ รวมถึงการสอบ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเคร่งครัด และเน้นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบออนไลน์และแบบสอนในชั้นเรียนและปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ทั้งนี้ผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งแบบออนไลน์ และแบบสอนในชั้นเรียน ทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ และปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเหมาะสม หากผู้สอนมีความประสงค์ที่จะมาสอนในชั้นเรียน ให้แจ้งคณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อทราบ

๒. หากนักศึกษา คณาจารย์ มีข้อจำกัด และ/หรือ มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ให้แจ้งคณาจารย์หรือหัวหน้าหน่วยงานทราบ และไม่ให้อีกผู้หนึ่งขาดเรียนหรือขาดงาน โดยให้คณาจารย์หรือรองอธิการบดีกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

๓. การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน

๓.๑ กรณีสอนออนไลน์ ให้ผู้สอนลงชื่อปฏิบัติงานผ่านระบบ ตามช่องทางที่กำหนด

๓.๒ กรณีสอนในชั้นเรียน ให้ลงชื่อปฏิบัติงานในแฟ้มปฏิบัติงาน

๔. ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และบุคลากรที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อกันได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็น ต้องขออนุญาตจากรองอธิการบดีบริหารงานวิทยาเขตเขตพื้นที่อุเทนถวาย เป็นรายไป และให้มีมาตรการควบคุม ป้องกันความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์